



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia



Ảnh: TTXVN

Sáng ngày 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tống Thị Phương, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Sau khi chỉnh lý, dự thảo Luật Phòng,

chống tác hại của rượu, bia có 7 chương, 36 điều, quy định về các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm: biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; quản lý việc cung cấp rượu, bia; giám sát tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị lấy tên luật là "Luật Kiểm soát đồ uống có cồn" để phù hợp với giải thích từ ngữ về rượu, bia đồng thời từ tên gọi của Luật xác định mục tiêu, phạm vi điều chỉnh và những

biện pháp để thực hiện với 3 mục đích chính: thứ nhất là bảo vệ sức khỏe người dân, thứ hai là thay đổi nhận thức của người dân về sử dụng rượu, bia và thứ ba là các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

■ Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp giải quyết vướng mắc đối với các đối tượng hưởng chế độ chất độc da cam/Đioxin.

Sáng ngày 23/5, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo giải quyết vướng mắc đối với các đối tượng hưởng chế độ chất độc da cam/Đioxin. Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đổng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại cuộc họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo

tiến độ thực hiện Kết luận số 44/KL-TT và Kết luận số 482/KL-TT của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó tập trung vào kết quả thực hiện của 3 nhóm hồ sơ: kết quả xử lý về giấy tờ chứng minh chiến trường; kết quả rà soát, thực chứng người hưởng chính sách đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mắc dị dạng, dị tật;

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÒNG VIÊN

▶ MTTQ HUYỆN TIỀN HẢI

Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 23/5, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Tiên Hải có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nội dung phong phú, kịp thời chuyển tải chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực. Trong đó, đã vận động nhân dân đóng góp 12 triệu ngày công, hiến gần 734ha đất, huy động nguồn xã hội hóa 148,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, đã triển khai sâu rộng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc...

(Xem tiếp trang 4)

MANH THẮNG

▶ Tập huấn quy trình vay vốn, công tác văn phòng và quản lý tài chính

* Chiều ngày 23/5, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn quy trình cho vay qua tổ vay vốn.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh quản lý 1.051 tổ vay vốn với dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng cho 36.404 hộ vay. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu là tổ trưởng tổ vay vốn được đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh trao đổi những vấn đề liên quan đến vay vốn; phát huy hiệu quả vốn vay; công tác quản lý và cho vay đối với những hội viên có nhu cầu vay vốn; cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến những nội dung liên quan đến nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân.

Đây là 1 trong 4 hội nghị tập huấn được Hội Nông dân tỉnh tổ chức trong tháng 5/2019 nhằm giúp cán bộ, tổ trưởng các tổ vay vốn quản lý tốt nguồn vốn vay tín chấp, phát huy hiệu quả vốn vay, từ đó giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

* Trong ba ngày (22 - 24/5), Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác văn phòng và quản lý tài chính cho cán bộ phụ trách công tác kế toán và văn phòng.

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN DAT - NGUYỄN CƯỜNG

▶ Khám bệnh nhân đạo và tặng bò giống cho hộ nghèo



Hội Chữ thập đỏ phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trao tặng bò giống cho hộ nghèo xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

Sáng ngày 23/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Hội Chữ thập đỏ phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo và tặng bò giống cho hộ nghèo tại xã Vũ Đoài.

140 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo xã Vũ Đoài đã được bác sĩ Trung tâm Y tế huyện khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Tổng trị giá thuốc gần 17 triệu đồng do Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019 và ngày hội thấy thuốc trị làm theo lời Bác vì cuộc sống cộng đồng.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Thịnh Quang đã tặng 2 con bò giống cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Vũ Đoài.

THU HOÀI

● Hợp Ban Chỉ đạo 513 của tỉnh

Sáng ngày 23/5, Ban Chỉ đạo thực hiện dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" của tỉnh (Ban Chỉ đạo 513 của tỉnh) họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải quyết những điểm chưa thống nhất liên quan đến tuyến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã. Đổng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 513 của tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 513 của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ với các đơn vị thi công, UBND các huyện, thành phố, đến nay, các hạng mục của dự án về cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã còn một số huyện chưa hoàn thành; chưa hoàn thành tiếp biên địa giới với tỉnh ngoài. Về tuyến địa giới hành chính cấp xã nằm trên tuyến địa giới hành chính cấp huyện chưa thống nhất có 3 tuyến; tuyến địa giới hành chính khó xác định ngoài thực địa cần hiệu chỉnh đi theo địa hình, địa vật rõ ràng có 5 tuyến.

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 513 của tỉnh đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư và thành phố Thái Bình giải quyết những điểm chưa thống nhất liên quan đến tuyến địa giới

(Xem tiếp trang 4)

ANH ĐÀO

● Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho người quản lý cơ sở lưu trú

Ngày 23/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho người quản lý cơ sở lưu trú.

Gần 170 người quản lý cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh dự lớp bồi dưỡng được tìm hiểu thông tin tổng quan về cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn; việc quản lý bộ phận tiền sảnh, buồng, phòng và hoạt động kinh doanh nhà hàng. Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị thêm kiến thức về quản trị nguồn nhân lực; quản trị marketing và phát triển sản phẩm; kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống và một số lưu ý về các thủ tục pháp lý khi kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.

Lớp bồi dưỡng là dịp để học viên trao đổi những vấn đề chưa rõ và hạn chế trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch của đơn vị. Sau bồi dưỡng, học viên có thể vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tế của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH

Chia sẻ với người chăn nuôi

(Xem trang 2)



Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trên địa bàn tỉnh ủng hộ người chăn nuôi lợn.

Điểm sáng phong trào thi đua yêu nước

(Xem trang 3)